

Vừa bầu cử, vừa chống dịch

Đến thời điểm này, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã sẵn sàng cho ngày bầu cử, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn và đúng theo luật định.

Sau Hội nghị hiệp thương lần ba, huyện Lương Tài đã lập danh sách chính thức 52 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, với cấp xã thị trấn có 610 người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND các xã, thị trấn. Huyện đã thành lập 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 106 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn với 80.316 cử tri. Hiện, các địa phương đã niêm yết danh sách cử tri và danh sách tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tại trụ sở UBND và các tổ bầu cử; xây dựng kế hoạch, lên phương án chủ

động phòng chống dịch Covid-19 trong từng cấp độ dịch để đảm bảo tuyệt đối an toàn trước trong và sau cuộc bầu cử.

Tại đơn vị bầu cử số 9, xã Quảng Phú đang gấp rút triển khai các bước trong công tác bầu cử, nắm bắt tình hình, những kiến nghị của nhân dân về danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử đại biểu HĐND các cấp để giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó Ủy ban bầu cử xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, về quyền và nghĩa vụ công dân để các tầng lớp nhân dân, cử tri hiểu về ý nghĩa cuộc bầu cử, thực hiện quyền công dân lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí

nguyện vọng của nhân dân tại các cơ quan dân cử.

Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xã Quảng Phú tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chủ động, tự giác phòng chống dịch Covid-19; vận động cử tri thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi đi bầu cử đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn, tránh đi bầu cử tập trung tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Còn tại đơn vị bầu cử số 8 gồm thị trấn Thứa và xã Tân Lãng, để công tác bầu cử diễn ra thành công với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao, Ủy ban bầu cử thị trấn tiếp tục tăng cường kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn trọng tâm là việc niêm yết danh sách cử tri, danh

sách và tiểu sử người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài Nguyễn Văn Long cho biết, thời điểm này, Mặt trận các xã, thị trấn đang tập trung cho các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp. Trong điều kiện dịch Covid-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp, MTTQ huyện trên địa bàn đã có những giải pháp để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với những hình thức phù hợp. Đối với những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được tiến hành thông qua hệ thống cầu truyền hình trực tuyến từ Hội trường UBND

huyện tới điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn. Với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã việc vận động bầu cử được tiến hành trên hệ thống thông tin đại chúng.

Ông Long cho biết, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn sẽ tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao nhất. Đặc biệt, Mặt trận các cấp sẽ tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ và ngành y tế; vận động cử tri thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi đi bầu cử.

ANH VŨ